

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. กรมปศุสัตว์กับความปลอดภัยอาหารด้านสินค้าปศุสัตว์
๒. ฅ.ก.ส.นำร่อง๖จังหวัดจ่ายชาวสวนยางไร่ละพัน
๓. ชาวสวนยางรับเงินชดเชยไร่ละพัน
๔. มอบเงินชาวสวน๔๐๐รายกว่า๓ล้าน
๕. อคส.เร่งสร้างปัญหาหมักหมม
๖. อ้างใช้เงินขยายศก.สำนักงานไม่เพิ่มสัดส่วนชำระหนี้ข้าว
๗. เอสเอ็มอีสืบสน นโยบายรบ. ภัยแล้งเขย่าหมื่นหมู่บ้านอ่วม
๘. เปิดศึกชิงSME กลุ่มเกษตรกร
๙. รับมือภัยแล้ง ราคาเกษตรตก-หนี้เพิ่ม
๑๐. คู่มกัณลานข้าวเปลือกตร.บุรีรัมย์ลาดตระเวนหวั่นโจรขโมยกลางดึก

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
แนวหน้า
ข่าวสด
สยามรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า



16 ที่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการอาหารและสินค้าปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ความต้องการด้านปริมาณและการเข้าถึงแหล่งอาหารเท่านั้น แต่คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้า ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ของสินค้าอาหารและปศุสัตว์มากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรองกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค "From Farm to Table"

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการควบคุม กำกับ ดูแล และให้การรับรอง มาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ การผลิตสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ

กรมปศุสัตว์ร่วมกับเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคเอกชน พัฒนาปรับปรุงระบบฟาร์มมาตรฐาน (Good Agricultural Practice) จนเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากล และเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบฟาร์ม Compartment สำหรับสัตว์ปีกตามแนวทางขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE โดยมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) ในฟาร์มปศุสัตว์ที่ดี มีสัตว์แพทย์ ที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ทำหน้าที่ควบคุมฟาร์ม มีระบบการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีการควบคุมการใช้ยาและวัตถุอันตรายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ใน กระบวนการเลี้ยงสัตว์ การฆ่าสัตว์ และตรวจสอบรับรองกระบวนการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ (Residue Monitoring Plan) และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ (Food Education)

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและการตรวจซากสัตว์หลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ โดยมีการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เชียงใหม่) เพื่อการพัฒนาสุขลักษณะของแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ และได้ดำเนินโครงการเนื้อสัตว์อนามัย

โดยตรวจรับรองกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์อนามัยจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบรับรองโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทุกขั้นตอน จนถึงมือผู้บริโภคทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนา และกำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยทุกขั้นตอนจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ไทย จนทำให้ในปี 2556 ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 128,228.72 ล้านบาท โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน

ในครึ่งปีแรกของปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์รวมทั้งสิ้น 65,454 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าปลายปี 2557 การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จะมีมูลค่าสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากในขณะนี้กรมปศุสัตว์เพิ่งได้รับเอกสารยืนยันให้ส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุกจากโรงงานของประเทศไทยจำนวน 7 แห่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ได้แล้ว และในขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการส่งออกรังนกไปจีน หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในพิธีสารด้านการตรวจสอบและกักกันโรครังนกส่งออกไปจีนแล้ว นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้หารือและลงนามในบันทึกความเข้าใจในข้อกำหนดการส่งออกเนื้อสุกรจากประเทศไทยไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมสัตว์แพทย์และสุขอนามัยพืชรัสเซียได้เข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทย และพบว่า เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของสหพันธรัฐรัสเซีย ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงประเทศในเครือ Customs Union ได้แก่ ประเทศเบลารุส และคาซัคสถานได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และคาดว่าในช่วงต้นปีหน้าจะเริ่มส่งออกเนื้อสุกรได้ โดยคาดว่าทางสหพันธรัฐรัสเซียมีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกร (หมูติดซี่โครงไม่มีส่วนหัวและส่วนขา) จากไทยปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน (ประมาณ 9 แสนตัวต่อปี) และเนื้อสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตัน และอาจ ต้องการเพิ่มหากประเทศไทยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่านี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทยในการเปิดตลาดใหม่ครั้งนี้ และจะช่วยในการขยายปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยอย่างมาก

ธ.ก.ส.นำร่องจังหวัด จ่ายชาวสวนยางไร่ละพัน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เริ่มนำร่องจ่ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และอำนาจเจริญ วงเงิน 27.98 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 3,101 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 28,012.25 ไร่ โดยจังหวัดศรีสะเกษจ่ายเงิน 6.18 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 835 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 5,722.25 ไร่ จันทบุรีวงเงิน 4.31 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 454 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 4,318.50 ไร่ สงขลวงเงิน 5.72 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 563 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 5,722.25 ไร่ นครศรีธรรมราชวงเงิน 1.40 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 277 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 1,405 ไร่ สุราษฎร์ธานีวงเงิน 3.35 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 297 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 3,352 ไร่ และอำนาจเจริญวงเงิน 7.02 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 675 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 7,025.75 ไร่

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยนั้น ให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ดัดแปลงปลูกยางพารา โดย

เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยแก่ครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ อัตราไร่ละ 1,000 บาท และกรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ ให้จ่ายไม่เกิน 15 ไร่ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท หรือไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยกำหนดให้รับแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2557 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ดัดแปลงปลูกยางพาราดังกล่าว “เพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันที่ จึงอยากให้เกษตรกรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการตามเวลาที่กำหนดไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูกยางพารา และเมื่อคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลตรวจสอบสิทธิ์และคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอตรวจกลั่นกรองแล้ว รวมทั้งเกษตรกรได้แสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการกับ ธ.ก.ส.แล้ว ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยเร็ว

กาสวนยางรับเงินชดเชยไร่ละพัน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้ารับมอบเงินชดเชยในรอบแรกนี้จำนวน 500 รายตามมติกรม. ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา จันทบุรี และอำนาจเจริญ

ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน

ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยรวม 400 ราย เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่างรู้สึกดีใจและกล่าวว่าแม้เงินที่ได้รับจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารารวม 25 ราย รับมอบเงินชดเชย

นายสามารถ ทวิชสังข์ ตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าแม้การมอบเงินชดเชยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้อย่างยั่งยืน และเงินก้อนดังกล่าวเมื่อเทียบกับค่าปุ๋ยและอื่นๆ แล้วถือว่าน้อยมาก แต่ถือเป็นการแสดงออกของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของเกษตรกร พร้อมเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้รักษาสิทธิของตนเอง ด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 15 ธ.ค.นี้

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าวันเดียวกันนี้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนยางใน 6 จังหวัดนำร่อง สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมตรวจสอบแล้วเสร็จทั่วประเทศมีจำนวน 9,917 ครัวเรือน 14,037 ไร่ โดยจะทยอยมอบเงินต่อไป

มอบเงินชาวสวน400รายกว่า3ล.

1/ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.57 ที่ศาลาประชาคม อำเภอหนองจอก นายนิพนธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอหนองจอกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 ราย เป็นเงินกว่า 3,000,000 บาท โดยอำเภอหนองจอกมีพื้นที่ปลูกยางพาราในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1,174 แปลง พื้นที่ปลูกจำนวน 3,404.25 ไร่ ได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาท

ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 15,000 บาท โดยจังหวัดตรังเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้รับเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 835 ราย วงเงินจำนวน 6,180,000 บาท ส่วนเกษตรกรอีกกว่า 400 รายที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยในวันนี้ จะมีการทยอยโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.พ. ปีหน้า

อคส.เร่งสานปัญหาหมักหมม

ปิดบัญชี 53 โครงการแทรกแซง/ล้นปลดเงินใต้โต๊ะ

ประธานบอร์ดอคส.เพิ่งทำงาน 2 เดือนสานปัญหาที่หมักหมมได้ แม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็ช่วยให้อคส.ดูโปร่งใสในสายตาสังคมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ย้ำองค์กรต้องปลดคอร์รัปชันโครทำผิดโทษถึงชั้นโล่ออก แก้มปริ อคส.มีกำไร 750 ล้านบาท แต่คงดจ่ายโบนัสให้เป็นค่าตอบแทนชดเชย ส่วนผลสอบทุจริตข้าวถุงมีเอกชนสื่อทำผิด 6 ราย

นางจินตนา ชัยวรรณภากร ประธานกรรมการ หรือประธานบอร์ด องค์กรคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" หลังเข้ามารับตำแหน่งเป็นเวลากว่า 2 เดือนว่า ปรากฏยังมีคำถามจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อคส.ยังมีการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากจะฝากถึงพนักงานของอคส.ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตว่าหากมีหลักฐานและจับได้ให้ทันให้มีการทุจริตต่อหน้าที่จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดคือให้ออกจากราชการ ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียกใต้โต๊ะ ซึ่งหลังจากนี้อคส.จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นและต้องเป็นองค์กรที่ปลอดการคอร์รัปชัน

สำหรับการเข้ามาทำงานในอคส. ได้มีการสานปัญหาต่างๆ ไปแล้ว 5-6 เรื่อง ประกอบด้วย การคืนหลักประกันสัญญา (L/G) การเช่าโกดัง การส่งมอบข้าว หลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือโรงสีส่งมอบข้าวเข้าคลัง/โกดังกลางล่าช้า ทำให้มีเบี้ยปรับตามสัญญา 0.1% ต่อวัน ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงแต่โรงสีบางแห่งกลับไม่ชำระค่าปรับ และอีกสาเหตุหนึ่งคือโรงสียังส่งมอบข้าวเข้าโกดังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุโรงสีจึงยังไม่พ้นภาระผูกพันตามสัญญา ทำให้ที่ผ่านมาอคส.ไม่สามารถคืนหลักประกันได้

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการ



• จินตนา ชัยวรรณภากร

เรียกโรงสีที่มีปัญหามาเจรจาพบว่าได้มีการคืนหลักประกันไปแล้ว 34 ราย วงเงิน 321 ล้านบาท เป็นคดีความไม่สามารถคืนหลักประกันได้ 6 ราย วงเงิน 78 ล้านบาท มีเบี้ยปรับ 45 รายวงเงิน 369 ล้านบาท และยังไม่ส่งมอบไม่เสร็จ 35 รายวงเงิน 321 ล้านบาท รวมทุกกรณีมีโรงสี 120 ราย วงเงินทั้งสิ้น 1,089 ล้านบาท ซึ่งรายที่มีค่าปรับและรายที่ยังส่งมอบข้าวไม่เสร็จหากมีการชำระค่าปรับและส่งมอบข้าวแล้วเสร็จ ทางอคส.จะเร่งดำเนินการคืนหลักประกันส่วนรายที่ไม่ชำระค่าปรับก็จะดำเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป

"การจ่ายค่าเช่าคลัง ค่าฝากเก็บค่าธรรมเนียม อคส.ได้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีความรวดเร็วขึ้นโดยการลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อนลง ส่งผลให้สามารถจ่ายค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าคลัง ค่าธรรมเนียม ได้เร็วขึ้น โดย 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีการคืนไปแล้ว 1,140 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการรายงานสต็อกข้าวสารในโกดังกลาง หลังจากที่อคส.ไม่เคยมีระบบการรายงานปริมาณข้าวสารคงเหลือประจำวันแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยบอกให้รู้ว่ามีการขายข้าวไปแล้วหรือยัง ออกไปส่งสินค้าหรือ

ยัง ขำวงเหลือเท่าไรเป็นต้น"

โดยขณะนี้คลังสินค้ากลางทั่วประเทศมีข้าวสารคงเหลือจากโครงการรับจำนำข้าวรวม 7 โครงการ ใน 50 จังหวัดรวม 1,420 คลัง (รวมไซโล) ซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว แต่ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล อคส. จึงยังใช้ระบบเดิมควบคู่กันด้วย

นอกจากนี้อคส.ยังได้เรียกเงินคืน

จากลูกหนี้โครงการ จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลซึ่งปัจจุบันค้างอยู่จำนวนมาก จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามหนี้ คาดว่าในปีหน้าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น 30% โดยที่ผ่านมา อคส.ได้คืนเงินรัฐบาลไปแล้ว 365 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการปิดบัญชีโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2540 ที่ยังปิดบัญชีไม่ได้จำนวน 53 โครงการ อคส.ได้เร่งแก้ไขปัญหา โดยตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัด แก้ปัญหารายการบัญชีค้าง ซึ่งมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คาดในปี 2558 น่าจะปิดบัญชีได้อย่างน้อย 12 โครงการ

นางจินตนา ยังกล่าวถึงผลการ

ดำเนินงานของ อคส.ว่า ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา อคส.มีกำไรประมาณ 750 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากโครงการตามนโยบายรัฐบาล และจากค่าเช่าคลังสินค้า 57 ล้านบาทต่อปี ในปีนี้ โบนัสพนักงานไม่น่าจะมี แต่จะมีค่าตอบแทนให้แทน ส่วนปีงบประมาณ 2558 รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าเช่าคลังสินค้า ขณะที่ธุรกิจของอคส.เองก็ยังไม่ได้เริ่มอย่างเต็มที่

ส่วนความคืบหน้าการสอบการทุจริตข้าวถุงนั้น เบื้องต้นจะยึดหลักการชี้มูลความผิดตามคณะทำงานสอบสวนการทุจริตที่มีนายสมชาติ สร้อยทอง เป็นประธานสอบก่อนหน้านั้น ซึ่งได้มีการชี้มูลความผิดมาตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้บริหาร รวมถึงมีเอกชนที่เข้าข่ายว่าทุจริตอีก 6 ราย

อ้างใช้เงินขยายศก.สำนักงบฯไม่เพิ่มสัดส่วนชำระหนี้ข้าว

สำนักงบฯยังไม่ขยายสัดส่วนชำระหนี้
จำนำข้าวใน 2-3 ปีข้างหน้า เหตุจำเป็นต้อง
หนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หวั่นกระทบ
หน่วยงานราชการอื่น หลังคลังแจงผลขาดทุน
6.82 แสนล้านบาทมีคบัญชีจำนำข้าว 15
โครงการเฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5.18 แสน
ล้านบาทยังไม่รวมสต็อกข้าวและราคาระบาย
ต่ำกว่าต้นทุนทางบัญชี

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปี
ข้างหน้ายังไม่สามารถขยายสัดส่วนวงเงินงบ
ประมาณรายจ่ายสำหรับชำระหนี้จำนำข้าวทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ 2.5% เนื่องจากรัฐบาล
มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้กระทบกับงบ
ประมาณหน่วยงานราชการอื่นๆ ดังนั้นจึงต้อง
ใช้แนวทางการออกเงินพันธบัตรไปพลางก่อน
เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในระดับเสถียรภาพจะ
พิจารณาขยายสัดส่วนดังกล่าวตามความ
เหมาะสมต่อไป

ขณะที่นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าว เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ได้ปิดบัญชี
โครงการรับจำนำ 15 โครงการตั้งแต่ปี 2547-
2557(วันที่ 22 พฤษภาคม) พบผลขาดทุน
ทั้งสิ้น 6.82 แสนล้านบาท เป็นผลขาดทุนจาก
11 โครงการก่อน 1.63 แสนล้านบาท และ
เป็นผลขาดทุนจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ชินวัตร จำนวน 4 โครงการ 5.18 แสนล้านบาท
จากปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 85 ล้านตัน

'เอสเอ็มอี' สับสนนโยบายนร. ภัยแล้งเขย่าหมื่นหมู่บ้านอ่วม

ปก.คาดปีนี้เฉียด 1 หมื่นหมู่บ้าน
เจอภัยแล้งแน่ ด้าน พณ.ลั่นลง
นามขายข้าว 2 ล้านตัน ยาง 2 แสน
ตันให้จีน ทีดีอาร์ไอชี้'อัยการศึกษา'
จุด ศก. (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

เอสเอ็มอี

หอการค้าสำรวจเหตุศก.ชะงัก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริพานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศช่วงวันที่ 21-23 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดเชียงราย จะมีการสำรวจความเห็นต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่าเห็นด้วยกับเรื่องใดบ้าง และเรื่องใดควรต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงกับความต้องการภาคเอกชนและสถานการณ์

"ในการสำรวจมีการถามมุมมองต่อเศรษฐกิจยังมองว่าชะงักนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร ก่อนหน้านี้เอกชนประเมินไว้ เพราะเห็นกรอบนโยบายอยู่ในอัตราสูงและปัญหาธุรกิจมีสะสมมานาน ยังเป็นตัวดูดซับเงิน ทำให้เงินเท่าไรก็ไม่เกิดการหมุนเวียนเหมือนปกติ เพราะเป็นการใช้หนี้มากกว่าใช้จ่าย รวมถึงต้องดูว่าอะไรอุดหนุนเงินไม่ได้ไหลสู่ระบบ" ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าว

ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นมีผลต่อเศรษฐกิจ แต่ตัวอาจเพราะมีอะไรติดขัด ในการประชุมหอการค้าไทยสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าปีนี้หน้าเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีนี้ เพียงแต่ไม่อาจจะระบุได้ชัดเจนจนถึงตัวเลขขยายตัว

ทีดีอาร์ไอชี้'อัยการศึกษา'จุดศก.

นายวีโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงิน 3.63 แสนล้านบาท โดยรวมถือว่ายังไม่ได้ผลดีตามที่คาดหวัง เพราะยังติดปัญหากฎอัยการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นไปอย่างมาตรการจ่ายเงินชวนา 1,000 บาท หรือจ่ายเงินให้ชาวสวนยางเช่นกัน ซึ่งอาจจะช่วยตามแนวคิดที่ว่า การนำเงินไปให้คนมีรายได้น้อย คนกลุ่มนี้จะนำเงินไปใช้จ่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยได้แต่ไม่มาก จึงไม่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ในภาคการท่องเที่ยวนั้น ย่ำแย่กว่านอกเหนือจากการส่งออกของประเทศ ภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญสำหรับการนำเม็ดเงินเข้าประเทศ โดยทำรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สูงกว่าสัดส่วนของจีดีพีภาคการเกษตรอีก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลยังไม่เลิกกฎอัยการศึกษาซึ่งมีผลกีดกันกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร

"แม้จะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายก็ไม่ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ เพราะการรัฐประหารและกฎอัยการศึกษามีผลทำให้จีดีพีของประเทศจะโตไม่ถึง 2% พอหักกลบลบหนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกผลกับการรัฐประหารและกฎอัยการศึกษา ยิ่งไปผลลัพธ์ก็ยิ่งเป็นลบ" นายวีโรจน์กล่าว

เปิดศึกชิงSMEsกลุ่มเกษตร

แบงก์รัฐอุดหนุนการบริหารเงินสด/ดึงชาวไร่เข้าระบบ

แบงก์ซีเอ็มซีชิงตลาดพอร์ตเอสเอ็มอีเกษตรโค้งท้ายดึงชาวไร่-โรงสีเข้าระบบ หวังปูฐานเครดิต ก่อนปล่อยสินเชื่อ “กสิกรไทย” หนุนวงเงินเสริมสภาพคล่องทั้งเซิน วางเป้าสิ้นปีพอร์ตแตะ 1.9 หมื่นล้านบาท ด้าน “ซีไอเอ็มบี ไทย” ลั่นปี 58 โฟกัสกลุ่มข้าวเจาะผู้ประกอบการส่งออกพืชไร่ในอาเซียน เผยฤดูเก็บเกี่ยววงเงินโอดีหนุนเวียนเพิ่ม คาดสิ้นปีนียอดคงค้างอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนค่าย “กรุงเทพ” พร้อมหนุนลูกค้าทุกรายเฉลี่ยต่อปี 1-2 หมื่นล้านบาท

นายอัคนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) (บมจ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แนวโน้มพืชไร่ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ธุรกิจหนึ่ง โดยเฉพาะมันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน มีการส่งออกรวมกันมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท เติบโต 16.1% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งตลาดการส่งออกหลัก คือ ประเทศจีน มาเลเซีย ใต้หวัน และญี่ปุ่นโดยในช่วงไตรมาสที่ 4 จะเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และแปรรูปเพื่อส่งออกที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าปีนี้ผลผลิตอาจจะล่าช้า แต่คาดว่า มันสำปะหลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง 3 เดือนที่เหลือประมาณ 32 ล้านตัน และมีการแปรรูปเป็นมันเส้นและอัดเม็ดส่งออกไปยังจีนเกือบ 100% ส่วนปาล์มน้ำมันเติบโตได้ดี มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) การส่งออกติด 1 ใน 3 ของโลก

ดังนั้น จากทิศทางการขยายตัวของพืชไร่และความต้องการสินเชื่อที่มีอยู่ต่อเนื่อง ธนาคารได้เตรียมวงเงินทั้งในส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจที่อยู่ในวงจรธุรกิจค้าพืชไร่ เช่น ลานมันรายย่อย ลานมันขนาดกลาง ผู้ส่งออก โรงงาน เป็นต้น เพื่อให้มีเงินทุนพอเพียงในการทำธุรกิจและกระจายรายได้ไปสู่ชาวไร่ได้มากขึ้น โดยธนาคารตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างสิ้นปีเพิ่มเป็น 1.9 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท ฐานลูกค้า 4 พันราย โดยพอร์ตสินเชื่อพืชไร่คิดเป็นสัดส่วน 3-4% ของสินเชื่อเอสเอ็มอีทั้งหมด 2.6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะใช้วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 10 ล้าน-1 พันล้านบาท

สิ่งที่ธนาคารจะให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้ คือ เรื่องการบริหารจัดการเงินสดเพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะมีการจ่ายเงิน-รับเงิน โดยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรม

การชำระเงินสด จึงเป็นโอกาสที่ธนาคาร จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการ รวมถึง เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าเดินบัญชีผ่าน ธนาคาร และต่อยอดไปยังการเรียนรู้ กระแสเงินสดของลูกค้า เพื่อพิจารณา วงเงินในการปล่อยกู้สินเชื่อกับลูกค้า ข้อมูลพบว่าลูกค้ากลุ่มพีซีไร้จะมีเงินสด หมุนเวียนอยู่ที่ 10-12 ล้านบาทต่อวัน เฉลี่ย 300 ล้านบาทต่อเดือน หรือตก ไตรมาสละ 1.2 พันล้านบาท ซึ่งธนาคาร พยายามจะให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ในระบบ อีเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้เงินสดซื้อ ขยาย เพราะที่ผ่านมามีธนาคารจะมี Cash Card ให้กับลูกค้าแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยม ดังนั้น พยายามจะมีโปรเจกต์ ที่จะสนับสนุนเรื่องการใช้ธุรกรรมบริหาร เงินสดของธนาคารมากขึ้น นอกจากนี้ จะได้เรื่องของการค่าธรรมเนียมยังได้เก็บข้อมูล เพื่อให้ธนาคารมั่นใจลูกค้าที่จะปล่อย สินเชื่อมากขึ้น โดยปัจจุบันรายได้ค่าธรรมเนียมของลูกค้าเอสเอ็มอีมีสัดส่วน ประมาณ 20-25% ของสินเชื่อรวมทั้ง ธนาคาร

"ไตรมาสที่ 1 และ 2 สินเชื่อกลุ่ม นี้จะน้อยตามฤดูกาล แต่จะมาเติบโตในช่วงไตรมาส 4 โดยผู้ประกอบการจะเตรียมสต็อกสินค้า เพื่อส่งออก โดยเฉลี่ย สินเชื่อประเภทนี้จะโตปีละ 3-4% และเท่า ที่เห็นลูกค้ายังมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้น ธนาคารก็จะเข้าไปช่วยเรื่องบริหารเงิน สดให้ลูกค้า เราเองก็จะมั่นใจลูกค้าด้วย ซึ่งตอนนี้รายย่อยๆ อาจจะไม่เริ่มใช้ แต่รายใหญ่พวกลานมันเริ่มใช้มากขึ้น"

สำหรับแนวโน้มการผิตนัดชำระ หนี้และความสามารถชำระหนี้ลูกค้า กลุ่มนี้เป็นปกติ เพราะธนาคารมีความ เชื่อว่าลูกค้ากลุ่มพีซีไร้มีหนี้ส่าปะหลัง ประกอบกับช่วงหลังมันส่าปะหลังมีการ เติบโตค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นพีซีไร้ที่ใช้ ในด้านพลังงาน และเงินกิลดการใช้้อย มาเป็นมันส่าปะหลัง ส่งผลให้ยอดส่งออก



• อักสนิบัก อุตสรวัย

เติบโตดี คุณภาพหนี้จึงดีไปด้วย ส่วนที่ มีปัญหาจะอยู่ในกลุ่มรายย่อย และเข้ามา ขอปรับโครงสร้างหนี้ก็มีบ้าง ธนาคารได้ เข้าไปช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ โดยปัจจุบันหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็น พีแอล) อยู่ที่ 2.4% ระดับเดียวกับพอร์ต เอสเอ็มอีรวม

สอดคล้องกับนายจิรัชย์ อัมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ ธนกิจ บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าว ว่า ในช่วงนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมา จะเห็น การขอใช้วงเงินค่าน้ำเงินเยอะ โดยเฉพาะ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) และสินเชื่อ หมุนเวียน เพิ่มประมาณ 60% จากต้นปี อยู่ที่ 30-40% โดยที่สินเชื่อเพื่อการลงทุน ยังขยายตัวไม่มากนัก เพราะช่วงการใช้ วงเงินลงทุน จะเป็นช่วงการลงทุนใหม่ หรือการนำเข้าเครื่องจักร สะท้อนความ ต้องการที่เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่กลุ่มพีซี ไร้ ยางพารา ปาล์มน้ำมันนั้นราคาตกลง บ้าง

ปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อ กลุ่มพีซีไร้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยสิ้นปีคาดว่าจะจบที่ 1.2 หมื่นล้านบาท จากพอร์ตเอสเอ็มอี รวมอยู่ที่ 5.2-5.3 หมื่นล้านบาท นับ ตั้งแต่ต้นปีธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อ กลุ่มเกษตรไปแล้วจำนวน 2-3 พันล้าน บาท โดยฐานลูกค้าจะเป็นพีซีเกษตรหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมัน ส่าปะหลัง ซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ แบ่งเป็นโรงสีข้าว 20 ราย ยางพารา 4-5 โรง ปาล์ม 10 โรง ซึ่งเป็นลูกค้าซีซีขนาด กลางและใหญ่วงเงินเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ล้าน- 1 พันล้านบาท

อย่างไรก็ดี กลยุทธ์สำคัญในปี

2558 ในกลุ่มลูกค้าเกษตรพีซีไร้ ธนาคาร จะเน้นเรื่องข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม ขนาดกลางและใหญ่มีปริมาณข้าวตั้งแต่ 500 เกวียนขึ้นไป เพราะเชื่อว่าซีซีเล็กๆ จะเริ่มถูกกลืนไปหมด ส่วนยางจะเริ่มดู ตามพื้นที่เพาะปลูก ทั้งนี้จะเน้นหนัก ลูกค้ารายเดิม ส่วนลูกค้ารายใหม่ จะให้ ความสำคัญกับเรื่องการบริหารณา- วิเคราะห์ความสามารถรายบุคคล-ราย ธุรกิจ โดยเฉพาะการเข้มข้นในเรื่องการ ตรวจสอบการลงบัญชีสต็อกข้าวขาออก และเข้า จะต้องนำเช็ถือ ซึ่งธนาคารมี ทีมตรวจสอบบัญชีมาเป็นที่ปรึกษาเริ่ม มาดูแลลูกค้าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา และจะดูแลต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ความสำคัญ ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสด จะพยายามให้ลูกค้าใช้บริการมากที่สุด โดยปีหน้าจะพยายามปูเรื่องนี้ให้ลูกค้า รู้จักและเข้าใจใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งเรื่อง ของซาร์บ-ซาจาย แม้ว่าธนาคารจะไม่ สามารถแข่งขันกับธนาคารขนาดใหญ่ที่ มีเครือข่ายสาขาจำนวนมาก แต่ธนาคาร จะเน้นจุดเด่นเรื่องของบริการ Interna- tional Transaction จับลูกค้าส่งออกพีซี เกษตรไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน แม้จะ ไม่ได้ลูกค้าจ่ายเงินมากนัก แต่สามารถ เห็นกระแสเงินสดของลูกค้าได้บางส่วน

"ความสามารถชำระหนี้ของ ลูกค้า พวกโรงงาน การซื้อยังคงปกติ เพราะฐานลูกค้ากลุ่มนี้ของธนาคาร ค่อนข้างจะมั่นคง เพราะมีเงินสดจำนวนมาก แต่กลุ่มรายย่อยอาจจะได้รับผลกระทบ จากราคาพืชตกต่ำบ้าง ดูจาก สัญญาณการซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ลดลง ส่วนเอ็นพีแอลเรายังอยู่ในระดับต่ำ ประมาณ 0.4-0.5% ซึ่งเราคาดว่าจะ ควบคุมให้ไม่เกิน 1% ในสิ้นปีนี้"

ด้านนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคาร กรุงเทพร กล่าว ว่า ปัจจุบันมีลูกค้าเอสเอ็ม อีกลุ่มเกษตร ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือบ้างหลังจากได้รับผลกระทบจาก ราคาพืชที่ตกต่ำ ซึ่งธนาคารก็ให้ความ ช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป ทั้งการให้สินเชื่อ ช่วยผลิต การผ่อนปรนการชำระหนี้ หรือ ลูกค้ารายใดมีความจำเป็นมากหรือเดือด ร้อน ธนาคารจะปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีกลุ่ม เกษตรโดยปกติเฉลี่ย 1-2 หมื่นล้านบาท ต่อปี

กบรณาการ

หนังสือพิมพ์

ฐาน
เศรษฐกิจ

รับมือภัยแล้ง ราคาเกษตรตก-หนีเพิ่ม

4

การเร่งนโยบายสนับสนุนดิจิทัลโคโนมีของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ม.ร.ว. ประดิษฐ เทวกุล เป็นเรื่องดี เป็นข่าวดี ยิ่งจะให้เอสเอ็มอีไทยทำตามโมเดลอาลีบาบา เพื่อให้เกษตรกรไทยรอดอันดับโลกเหมือนกับนายแจ๊ค มา บ้างก็เป็นความมุ่งมั่นที่ดี ควรต้องทำ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและหนี้สินคนจนที่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างไม่ต้องสงสัย รัฐบาลประกาศเตือนชาวนาไม่ให้ปลูกข้าวนาปรังแต่ก็ยังมีชาวนาเสี่ยงปลูกข้าวจำนวนมาก ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะบอกว่า "ช่วยไปเพราะบอกแล้วไม่ฟัง" ก็ไม่ได้ ต้องหาทางช่วยเหลือชาวนาที่เสียหายจากข้าวนาปรัง นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั่วไปที่มีอยู่แล้ว

ความแห้งแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรคนยากจน นอกจากจะไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคคนต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ แล้วยังมีปัญหาขายได้ตกต่ำเนื่องจากไม่สามารถปลูกพืชขายเลี้ยงครอบครัวได้ พวกที่มีน้ำพอปลูกพืชได้ก็จะเจอปัญหาการตกต่ำราคาพืชผลเกษตรตกต่ำซ้ำ

นักเศรษฐศาสตร์ทำนายชัดเจนว่าราคาพืชผลเกษตรปี 2558
อยู่ในฝั่งขาลง เพราะเศรษฐกิจโลกไม่สดใสและมีแนวโน้มว่า
ราคาน้ำมันจะลดลงตลอดปีหน้า ทำให้ราคาสินค้าพืชผลเกษตรลด
ลงไปด้วย เมื่อเกษตรกรมีรายได้ลดลง คงมีปัญหาหนี้สินอย่างหนัก
เพราะระดับหนี้ครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มคนจนสูงอยู่แล้ว คงหนีไม่
พ้นการไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งหาได้ยากมากในเวลานี้เพราะคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเร่งปราบปรามพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบ
จนไม่ค่อยมีนายทุนอยากปล่อยกู้กันแล้ว

รัฐบาลจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรคนยากจนกลุ่มนี้ได้
อย่างไร งบประมาณที่เตรียมไว้จ้างงานเกษตรกรช่วงหน้าแล้งเพียง
พอชดเชยกับรายได้ที่หายไปหรือไม่ สถาบันนาโนไฟแนนซ์ที่
กระทรวงการคลังคุยไว้จะเกิดขึ้นปล่อยกู้คนจนในอนาคตอันใกล้
หรือไม่ การเตรียมน้ำสะอาดให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
เพื่อลดภาระคนจนที่ต้องไปซื้อน้ำพร้อมหรือยัง ครอบคลุมพื้นที่มาก
น้อยขนาดไหน

ปัญหาของประเทศไทย คือนโยบายสวยหรูของรัฐบาล ที่
ประกาศตามเวทีสัมมนาตามโรงแรมต่างๆ มักจะแปลงเป็นแผน
ปฏิบัติการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะขาดการ
ติดตามประเมินผลและปรับแผนอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพจริงๆ
ไม่ใช่ไปดูผักชีโรยหน้าโดยผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตในส่วนกลาง

ถ้ารัฐมนตรีไม่เอาจริง เชื่อว่าปีหน้าศูนย์ดำรงธรรมคงต้อง
ทำงานหนัก และหวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์ "เผาตัว" ขึ้นอีก



คุ้มกันลานข้าวเปลือก ตร.บุรีรัมย์ลาดตระเวน หวั่นโจรขโมยกลางดึก

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ กัทรศรีวงษ์ชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อม
➡ ต่อ : ข้าวเปลือก - หน้า 11

◀...กตัญญู : ตำรวจบุรีรัมย์จัด
สายตรวจ ออกลาดตระเวนตามพื้นที่
ต่างๆ ที่ชาวนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยว
แล้ว ขึ้นมาตากแดด เพื่อลดความชื้น
ก่อนนำไปขาย ป้องกันไม่ให้มีจลาจล
ออกมาขโมยข้าวเปลือกชาวบ้าน

ข้าวเปลือก

สายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ออกลาดตระเวนตรวจตราตามพื้นที่

หมู่บ้าน ตำบล ที่เกษตรกรนำข้าวเปลือก
ที่เก็บเกี่ยวแล้วขึ้นมาตากไว้ตามริมถนน
และพื้นที่โล่งในหมู่บ้าน เพื่อลดความชื้น
ก่อนจะนำไปขาย เพื่อเป็นการคุมเข้ม
ป้องกันกลุ่มคนร้ายหรือแก๊งมิจฉาชีพ
ฉวยโอกาสก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือก
ของเกษตรกรที่ตากไว้ ทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม้ขณะนี้
จะยังไม่มียางานการก่อเหตุลักขโมยข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบก็ตาม แต่เพื่อเป็นการ
สร้างความอุ่นใจให้กับเกษตรกรที่นำเดินที่
ไปนอนเฝ้าข้าวเปลือกในอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าที่ผ่านมา
เคยมีแก๊งมิจฉาชีพก่อเหตุลักขโมยเปลือก
ในถังฉางในเขตพื้นที่ อ.เมือง และขโมย
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรตากไว้ตามลาน ใน
เขตพื้นที่ อ.หนองหงส์

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ กล่าวว่า ช่วงนี้
ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
ออกลาดตระเวนตรวจตราตามหมู่บ้าน
ตำบลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณ
ที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากไว้ เพื่อ
เป็นการสกัดกั้นป้องกันไม่ให้กลุ่มโจร
ผู้ร้าย ฉวยโอกาสก่อเหตุลักขโมยข้าว
เปลือกของเกษตรกร

ซึ่งหากเกษตรกรรายใดพบกลุ่ม
บุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย หรือไม่
น่าไว้วางใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ท้องที่ใกล้บ้าน หรือโทร.แจ้งสายด่วน 191
ได้ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งเข้าไปตรวจ
สอบและดำเนินการจับกุมกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว